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ทีเ่กีย่วข้อง	 	 	 	
		 	 “ทุกบทความที่ได้ผ่านการพิจารณาเพ่ือ
การน�าเสนอจะได้รบัการตพีมิพ์ในเอกสารสบืเนือ่ง
การประชุมวชิาการ	(CRU-NCST	2	nd	proceeding)	
ส�าหรับบทความที่น�าเสนอและได้ท�าการปรับปรุง
เพิม่เตมิเนือ้หา	ตามทีผู่ท้รงคณุวฒุไิด้ให้ข้อเสนอแนะ	
จะได้รบัการพจิารณาเพือ่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ	
วทิยาศาสตร์	มาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมอกีด้วย”	
คณบดฯี	กล่าว

เผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จนัทรเกษม จดัประชุมวชิาการระดับชาติ

ห้องสมดุ จดัอบรม ILL E-Book Sharing
เสรมิความรู ้ให้บรรณารกัษ์กลุม่ราชภฏัภาคกลาง

	 มรภ.จันทรเกษม	โดยคณะวิทยาศาสตร์	
จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่	๒	เพื่อเผย
แพร่ความรู	้เป็นเวทเีสนอผลงานสูส่าธารณชน	เปิด
โอกาสให้แลกเปล่ียนความรู้	พร้อมพฒันาคณุภาพและ
มาตรฐานการวจิยั

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อ�านาจ	สวัสดิ์
นะที	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กล่าวว่า	เมื่อวันที่	
๖	มิถุนายนนี้	คณะวิทยาศาสตร์	ได้จัดการประชุม
วชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต	ิด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม		
ครัง้ท่ี	๒	(The	2	nd	CRU-National	Conference	
in	Science	and	Technology	:NCST	2	nd	2019)	
ประจ�าปีการศึกษา	๒๐๑๙	โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู ้ที่ เกิดจากการวิจัยของ
คณาจารย์และบุคคลทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษา	
หน่วยงาน	ทัง้ภาครฐัและเอกชนในประเทศและต่าง
ประเทศ	เพื่อเป็นเวทีในการน�าเสนอผลงานวิจัย	ได้
น�าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน	รวม
ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา	แลกเปล่ียน
ความรู้	ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่าง
คณาจารย์	นักศึกษา	และนักวิชาการ	ซึ่งถือเป็นการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัย

	 “นอกจากน้ี	ยงัเป็นการสอดคล้องกบัเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๘		
ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)	
กระทรวงศึกษาธิการ	และเป็นกิจกรรมที่จะช่วย
ผลักดันคุณภาพงานวิจัย	การจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาวิชาการ	ตอบสนองต่อนโยบายของ
มหาวทิยาลยั	และเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาประเทศ
ได้เป็นอย่างดี”	ผศ.ดร.อ�านาจ	กล่าว

	 คณบดีฯ	กล่าวต่อว่า	การประชุมวิชาการ
ในครั้งนี้	เป็นการบรรยายพิเศษ	ให้ความรู้ในหัวข้อ	
“ปัญญาประดษิฐ์ผลกระทบต่อการจดัการศกึษา”	โดย
วทิยากรพเิศษ	ศาสตราจารย์	ดร.	ธนารกัษ์	ธรีะม่ันคง	
และยงัมกีารน�าเสนอผลงานวจิยั	ผลงานวิชาการ		กว่า	
๑๑๐	ผลงาน	ด้านวทิยาศาสตร์	ด้านบรหิารธรุกจิ	และ
ด้านการศึกษา	จากนัวชิาการและนกัวิจยัทัว่ประเทศ	
โดยผู้ส่งบทความในรูปแบบการน�าเสนอปากเปล่า	
(Oral	presentation)	ซึง่บทความทกุบทความจะถูก
พิจารณา	เสนอแนะ	ในการปรับปรุงแก้ไข	เพิ่มเติม	
เพือ่ความถกูต้อง	สมบูรณ์	โดยกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ	
(Peer	reviewer)	ทีเ่ชีย่วชาญในสาขาทีน่�าเสนอ	และ

	 คณบดฯี	กล่าวต่ออกีว่า	เป้าหมายในการ
จดัการประชมุครัง้นี	้หวังเป็นอย่างยิง่ว่าผลงาวจิยั
ของคณาจารย์	นกัวชิาการ	นกัศกึษาระดบับัณฑติ
ศกึษา	บคุคลทัว่ไป	จากสถาบนัการศกึษา	หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน	ทัง้ในและต่างประเทศ	ทีเ่ข้าน�า
เสนอผลงานวจิยัได้รบัการเผยแพร่	ได้แลกเปลีย่น
ความรูร้ะหว่างกนั	ได้รับประสบการณ์การน�าเสนอ
ผลงาน	พฒันาทกัษะการน�าเสนอผลงานจิยัทัง้ระดบั
ชาตแิละนานาชาติ	อกีทัง้เป็นการกระตุน้ให้เกดิการ
พฒันาผลงานวิจยัให้มคีณุภาพยิง่ขึน้	สามารถน�าไป
พฒันาในเชงิพานชิย์ต่อไปได้

	 งานวิทยบริการ	(ห้องสมุด)	ร่วมกับ	
EBSCO	Discovery	Service	จดัอบรมเชงิปฏบิตัิ
การเรื่อง	“	ILL	ebook	charing	การยืมระหว่าง
ห้องสมุด”	ให้แก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ที่
เป็นเครอืข่ายร่วมกนั	เพือ่อ�านวยความสะดวกใน
การสืบค้นและบริการยืมระหว่างห้องสมุด	โดย
มีความร่วมมือจากห้องสมุดในกลุ่มราชภัฏ	ของ
ส่วนภาคกลาง	

	 ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์ เ กียรติพงษ	์
ยอดเยี่ยมแกร	ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ	กล ่าวว ่า	 ILL		
(Inter	Library	Loan)	หรือการยืมคืนทรัพยากร
ระหว ่ างห ้องสมุด เป ็นโครงการต ่อ เนื่ อง		
ครั้งนี้จัดท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	เป็น
ครั้งที่	๒	โดยจะจัดอบรมให้กับบรรณารักษ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคกลาง	
เช่นเดิมและด�าเนินการภายใต้กรอบความร่วม
มือเดิมที่ได้ท�าพิธีลงนามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ	
จันทรเกษมเม่ือ	๒	ปีท่ีผ่านมาเพียงแต่ครั้งนี้ได้
ขยายออกไปสู่มหาวิทยาลัยอื่น	ๆ 	ของรัฐ	อีกด้วย
อีกด้วย

	 “การอบรมคร้ังนี้สืบเนื่องจากมีการ
ขยายกรอบการใช้ทรัพยากรร่วมกันจากเดิมเป็น	
e-book	ขณะนี้ได้ขยายออกไปสู่ฐานข้อมูล	และ
บทความทางวิชาการอ่ืน	ๆ	เพื่อเพิ่มความหลาก
หลายของทรัพยากรท่ีจะใช้ร่วมกัน	ท�าให้คลัง
ความรู้หรือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มีขนาดใหญ่
ขึ้นกว่าเดิมมาก	เพราะสามารถสืบค้นไปถึงห้อง
สมุดของมหาวิทยาลัย

ของรัฐอ่ืนได้ด้วย	ความส�าคัญก็คือท�าให้
บรรณารักษ์ได้ทราบว่า	ณ	ปัจจุบันขอบเขตของ
ทรัพยากรท่ีสามารถสืบค้นได้มีอะไรบ้าง	และ
หากมิใช้ทรัพยากรของจันทรเกษมแต่เป็นของ
มหาวิทยาลัยอื่น	จะด�าเนินการยืมระหว่างห้อง
สมุดอย่างไรให้ได้มาซึ่งทรัพยากรนั้นเพื่อน�าออก
บริการแก่สมาชิกห้องสมุด	ในขณะเดียวกันหาก
ห้องสมุดอื่นต้องการทรัพยากรของจันทรเกษม	
บรรณารกัษ์กจ็ะมทีราบถงึวธิปีฏิบัติในการบริการ
ทรพัยากรนัน้เช่นเดยีวกนั”	ผศ.เกยีรติพงษ์	กล่าว

	 ผศ.เกียรติพงษ์	กล่าวต่อว่า	ในการ
อบรมครัง้นีม้กีารแนะน�าในการด้านการให้บรกิาร	
ILL	E-Book	Sharing	ในการให้บริการยืมคืน		
E-Book	ระหว่างห้องสมดุ	ตลอดจนได้รับเทคนิค
วิธีในการประมวลผลและการจัดการสารสนเทศ
ในระดับต่าง	ๆ	ได้อย่างถูกวิธีตามขั้นตอนที่
ถูกต้องสามารถน�าความรู้ท่ีได้	น�ามาใช้ในการ
ประยุกต์ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน	
ด ้ าน ในการประมวลผลและการจั ดการ
สารสนเทศของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้

		 “ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถทราบ
ขอบเขตและแนวปฏิบัติในการให้บริการคือได้
รู้ว่า	ทรัพยากร	ณ	ขณะนี้มีมากมายเพียงใด	มี
อะไรบ้าง	จะแสวงหาได้อย่างไร	จะแนะน�าการ
บริการได้อย่างไร	ทราบถึงวิธีสืบคืน	แนวปฏิบัติ	
เทคนิคและวิธีการในการสืบค้น	เพื่อน�าไปใช้ใน
การแนะน�าการสืบค้นแก่สมาชิกห้องสมดุได้เป็น
อย่างดี”	ผศ.เกียรติพงษ์	กล่าว



ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๔ ประจำ�วันที่  ๑๐ - ๒๓ มิถุน�ยน ๒๕๖๒

www.chandra.ac.th

๒
  

 

รับมือ กับ ฤดูฝน
	 	 ช่วงนีเ้ข้าสูช่่วงของฤดฝูน	และสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนทัว่ทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย	ทัง้พาย	ุฝนตกหนกั	ลมกนัโชกแรง	บางครัง้
ส่งผลท�าให้เกิดน�้าท่วมขัง	การจรจรติดขัด	ด้วยประเด็นดังกล่าว	เราจะมาพุดคุยกับชาวจันทรเกษมดูคะว่า	เขามีวิธีรับมือกับสภาพอากาศและผล	
กระทบที่ตามมาอย่างไรกันบ้าง	มาฟังกันเลยค่ะ

นางสาวรัตนา เกลด็พรม (ปุย้)
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานท่ัวไปปฏบัิตกิาร ส�านกังานสภามหาวทิยาลยั 
	 	 เข้าสูฤ่ดฝูนอย่างเป็นทางการแล้ว	อนัดบัแรกคอื	การเตรยีมอปุกรณ์ป้องกนัฝน	ซึง่มี
ความจ�าเป็นมาก	ๆ 	นั่นคือ	ร่ม	เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าฝนจะตกลงมาเมื่อไหร่	อย่างน้อย	ๆ 	จะ
ได้ช่วยป้องกนัร่างกายไม่ให้โดนฝนจนไม่สบาย	และถ้าเกดิโดนฝนกอ็ย่าลมืเชด็ตวัให้แห้งด้วย
นะคะเดีย๋วจะเป็นไข้หวดักนัได้นะ	ส่วนเร่ืองของการจราจรทีต่ดิขดัในช่วงหน้าฝนแล้วล่ะก	็คง
ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ

	 ทุกคนรู ้ว ่าการอ่านหนังสือนั้น
เป็นเรื่องที่ดี และยิ่งการอ่านที่จะท�าให้เรา
เกิดจินตนาการเข้าไปสอดแทรกด้วยล่ะ
ก็... ลองนึกดูสิ ไม่ว่าจะเป็น TV Series 
หรือภาพยนตร์ ก็ยังต้องน�าเอาการ์ตูนที่
เคยพิมพ์ออกมาเป็นเล่ม... ทั้งหมดนี้ก็คือ
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือการ์ตูน ที่
หลายอาจจะไม่เคยเห็นในแง่มุมดี ๆ  

  สัปดาห์นี้  เราจะมาพูดคุยกับ 
“ฝ้าย”...หรือ	นางสาวพรพิมล  วงษ์ศุข 

ต�าแหน่งงานท่ีท�านกัวเิคราะห์นโยบายและ
แผน บัณฑิตวิทยาลัย	ที่เป็นอีกคนหนึ่งที่
โปรดปรานในการอ่านการ์ตูน	จะเป็นเรื่อง
อะไรมาติดตามกันเลยค่ะ

		 “หนังสือที่ฝ้ายชอบเป็นหนังสือ
การ์ตูน	เรื่อง	One Piece	เนื้อหาภายใน
เล่มเกี่ยวกับการพจญภัยของโจรสลัด	โดย
เป้าหมายของการพจญภัยคือเพื่อค้นหา	
สมบัติที่เรียกว่า “วันพีช” ซึ่งผู้ใดสามารถ
ค้นหาและครอบครองวันพีชอยู่	ผู ้ น้ันก็
คือเจ้าแห่งโจรสลัด(ราชาโจรสลัด)”	ฝ้าย	
แนะน�าหนังสือการ์ตูนที่ตัวเธอชื่นชอบ	
และยังเล่าต่อไปอีกว่าท�าไมเธอถึงหลงใหล
หนังสือเล่มนี้

		 “การ์ตูนเรื่องนี้	ต้องบอกว่า...สนุก
มาก	ๆ	ค่ะ	เดินเรื่องได้ดี	ตัวละครดี	แต่ละ
ตวัละครมคีาเรคเตอร์ของตนเองทีช่ดัเจน	มี
เรือ่งราวให้เราตดิตามตลอด	มหีลายรสชาติ	
และแต่ละตอนก็สนุกไม่ซ�้าจ�าเจ	ท�าให้เรา
คอยติดตาม	อีกทั้งเรื่องนี้ยังน�ามาท�าเป็น
การ์ตูนอะนิเมชั่น	ท�าให้เราเข้าถึงเน้ือเรื่อง
และอินได้มากขึ้นด้วยค่ะ”	

		 “การอ่านการ์ตูน	ไม่ใช่เป็นการ
ตอบสนองความสนุก	ผ่อนคลายเท่านั้น
นะคะ	ยังให้แรงบัลดาลใจ	การรักเพื่อน
พ้อง	การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน	การช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทน	และ
การสู้ชีวิตแม้จะยากล�าบากแต่เมื่อมองโลก

ในแง่ดี	รวมทั้งหากมีความสามัคคีกันก็จะ
สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้	ซึ่งเร่ืองน้ีให้
มุมมองไปปรับใช้กับตัวเองได้ดีทีเดียวค่ะ”	
ฝ้าย	เล่าถึงประโยชน์ที่ตนเองได้รับจาก
หนังสือเล่มนี้	และยังทิ้งท้ายถึงการอ่านว่า

		 “ฝ้ายว่าการอ่านเป็นเรื่องใกล้ตัว
มาก	ๆ 	เลยนะคะ	ฝ้ายอยากให้คนท่ีชืน่ชอบ
การอ่านอยู่แล้ว	ช่วยกันค่ะ	ช่วยแนะน�า
เพื่อน	ๆ 	พี่	ๆ 	หันมาสนใจการอ่าน	โดยการ
หาหนังสือเล่มที่สนุก	เป็นของขวัญและ
ชวนมาอ่านด้วยกันในสถานที่ท่ีผ่อนคลาย	
บรรยากาศด	ีๆ 	มขีองอร่อย	ๆ 	น�า้ดืม่สดชืน่	ๆ 	
มาประกอบก็จะท�าให้หันมาอ่านหนังสือกัน
มากขึ้นได้ค่ะ”

การอ่านการ์ตูน ไม่ใช่เป็นการตอบ
สนองความสนกุ ผ่อนคลายเท่านัน้นะคะ 
ยังให้แรงบัลดาลใจ การรักเพื่อนพ้อง 
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือ
เพือ่นมนษุย์โดยไม่หวงัผลตอบแทน และ
การสู้ชีวิตแม้จะยากล�าบากแต่เมื่อมอง
โลกในแง่ดี รวมทั้งหากมีความสามัคคี
กันก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ 
ซ่ึงเร่ืองนีใ้ห้มุมมองไปปรับใช้กับตวัเอง
ได้ดีทีเดียวค่ะ

นายสญัชยั เสริฐเมืองปัก (อาร์ต)
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานท่ัวไป สถาบันวจิยัและพฒันา
	 	 เราเช็คสภาพอากาศผ่านทางมือถือล่วงหน้า	๑	วัน	และเช็คสภาพอากาศในทุกเช้า	กลางวัน	และเย็นของ
วนั	เพือ่วางแผนการเดนิทางทีไ่ด้รบัผลกระทบน้อยทีส่ดุ	พกร่มและรองเท้าเเตะไว้ในกระเป๋าเสมอ	หากเกนิฝนตกเรา
สามารถใช้ร่มได้	หรอืหากเกดิน�า้ท่วมขงัสวมรองเท้าแตะเดนิทางต่อได้อย่างสะดวก	เราคงห้ามฝนฟ้าไม่ได้	ดังนัน้เรา
ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับหน้าฝนในกรุงเทพครับ
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ศาสตราจารย์ ดร. พรรณี บัวเล็ก
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ด้วย	๑.โครงการการพัฒนาการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มนางร�าชุมชนพหลโยธิน	๓๒	๒.โครงการการรวบรวมและ
อนุรักษ์อาหารท้องถิ่นของชุมชนริมคลองลาดพร้าว	เขตพื้นที่จตุจักร		กรุงเทพมหานคร	๓.โครงการการพัฒนาอาชีพเสริมด้านขนม
ไทยให้กับชุมชนหลังโรงเจ		๔.	โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการบ้านประชารัฐ		๕.โครงการการ
จัดเก็บองค์ความรู้และความทรงจ�าทางวัฒนธรรม	ส�าหรับพิพิธภัณฑ์-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนริมคลองลาดพร้าว:	กรณีศึกษาชุมชนวัง
หิน	และ	๖.โครงการการสนับสนุน	พัฒนา	และติดตามนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการท�างานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ในลักษณะงานวิชาการเพื่อสังคม	โครงการสุดท้ายเป็นโครงการเชิงระบบท�าหน้าที่เป็นกลไกในการบริหารและสนับสนุนการท�างาน
ของโครงการย่อย	๕	โครงการ	โครงการทั้งหมด	๖	โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาและยื่นข้อเสนอขอรับทุนวิจัย
		 	 ชีวิตของคนริมคลองลาดพร้าวไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวของพื้นที่เท่านั้น	แต่เป็นเรื่องราวของคนกรุงเทพฯและเร่ืองราว
ที่ท�าความเข้าใจกระบวนการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา	เรื่องของคนลาดพร้าวเกิดข้ึนพร้อมกับคนริมคลองที่อ่ืน	ๆ	ในกรุงเทพฯ		
ที่กระบวนการพัฒนาท�าให้คนบางกลุ่มได้โอกาส	คนบางกลุ่มเสียโอกาส	เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของคนจนที่อยู่ในเมืองซึ่งมีจ�านวน
มาก	พวกเขาคือองค์ประกอบส่วนส�าคัญของกรุงเทพฯเมืองหลวงของเรา	การท�างานวิจัยและพัฒนาคนกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องส�าคัญ	
ท้ังในระดับพื้นที่และระดับประเทศด้วย		
		 	 ด้วยความมุ่งมั่นของทีมวิจัยทั้งส่วนของนักวิจัยมจษ.	นักวิจัยชาวบ้าน	องค์กรผู้สนับสนุนทุนวิจัย	ส่วนงานพัฒนาสังคมเขต
จตุจักร	และท่านประธานสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรที่ท�างานร่วมกันมาตลอด	ข้าพเจ้าหวังว่าอีก	๒	-	๓	ปีข้างหน้า	เราจะได้ท้ังงาน
วิจัยที่เป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่และงานวิจัยที่เป็นต้นแบบการพัฒนาคนจนในเมืองหลวงด้วย.

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

		 	 ส�าหรับโครงการวิจัยชุดริมคลองลาดพร้าวเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยจันทร
เกษมโดยส�านักวิจัยและพัฒนา(สวพ.)	ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)	
ซึ่งปัจจุบันมีชื่อเรียกใหม่ว่า	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนว
ตกรรม(สกสว.)	โครงการความร่วมมือนี้ได้ด�าเนินมาต้ังแต่เดือนมีนาคม	พ.ศ.๒๕๖๑	โดย
ทั้ง	๒	หน่วยงานตกลงกันว่าจะสนับสนุนทุนวิจัยฝ่ายละเท่าๆกันในลักษณะ	Co-funding	
โครงการมเีป้าหมายทีจ่ะ	“พฒันาหรอืยกระดบัคณุภาพชวีติของคนรมิคลองลาดพร้าว” 
พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตจัตุจักรและอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย	การพัฒนา
พ้ืนที่ริมคลองลาดพร้าวเป็นการท�างานตามพันธกิจของสถาบันราชภัฏที่ได้ถูกก�าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์งานพัฒนาท้องถิ่น	
		 	 วัตถุประสงค์ในการด�าเนินโครงการท่ีส�าคัญ	คือ	๑.	เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนริมคลองลาดพร้าว		๒.	เพื่อพัฒนาศักยภาพการท�างานของบุคลากรวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้ท�างานวิจัยท้องถิ่นหรือชุมชน	โดยใช้การท�างานแบบ
งานวิจัยเพื่อชุมชน	(Community	Based	Research-CBR)	
		 	 ปัจจุบันเราได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยรวมทั้งหมด	๖	โครงการ		ประกอบ
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : บุญเกียรติ ชีระภากร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

ธนพล

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

จันทรเกษมเป็นสถานที่ ไม่
ได ้กว ้างขวางท�าให ้มีการใช ้
จักรยานกันไม่มากนัก แต่ก็
มีหลายท่านท่ีมี ใจรักในการ
ปั ่นจักรยาน อยากให ้ลอง
มาจริงจังกับการปั ่นในเชิง
กีฬากันดู มารวมตัวกัน ช่วย
กันพัฒนา ศักยภาพ เป ็ น
ทีม จักรยาน เ ป ็ นตั ว แทน
มหาวิทยาลัยไปร่วมแข่งขัน
กันต่อไป

“อ.ต้อม” นักปั่นน่องเหล็ก จากขุนเลเกมส์
น�าประสบการณ์สู่ความส�าเร็จ คว้า ๒ เหรียญ

 จบลงไปแล้วนะครับส�าหรับการ
แข่งขันกีฬา สกอ. ซึ่งมหาวิทยาลัยของ
เราได้มีตัวแทนนักกีฬาลงท�าการแข่งขันใน
รายการน้ี และประสบความส�าเร็จจากการ
คว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้พี่ น้อง จันทร
เกษมได้ช่ืนชมกันครับ และจันทร์กระจ่าง
ฟ้าสัปดาห์นี้ จะขอเก็บตกน�าเสนอนักกีฬา
จักรยานท่ีสามารถคว้าได้ ๒ เหรียญ ทั้ง
เหรียญทอง และเหรียญทองแดง จาก
ประเภท เสือหมอบ และเสือภูเขา กับ
อาจารย์ทรงกฤษณ์ คมสัน หรือ อาจารย์ต้อ
ม ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีจะ
มาบอกเล่าให้ฟังถึงการแข่งขัน และเหตุผล

ท่ีว่าท�าไมถึงเลือกกีฬาประเภทน้ีเป็นกีฬาที่
ตนเองชอบ

 Q :  แนะน�าตัวเองให้กับพี่ น้อง 
จันทรเกษมได ้ รู ้จักกับอาจารย ์มากขึ้น 
อีกนิดครับ

	 A :		สวัสดีครับ	ผมอาจารย์ทร
งกฤษณ์	คมสัน	หรืออาจารย์ต้อม	นะครับ	
ประธานหลกัสตูรสาขาวชิาดนตรสีากล	คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ครับ	ซึ่งผม
เป็นคนหนึ่งที่ชอบการปั่นจักรยานมาตั้งแต่

เด็ก	และปั ่นจักรยานมาจนตลอด	จนถึง
ปัจจุบัน

	 Q : ท�าไมอาจารย์ถึงหันมาออก
ก�าลังกาย ประเภทจักรยานครับ

	 A :  เป็นความชอบการป่ันจักรยาน
มาตัง้แต่ยงัเดก็อยูแ่ล้วครับ	เมือ่เริม่จะจรงิจงั
กับการรักษาสุขภาพ	ก็เลยเลือกปั่นจักรยาน	
เพราะท�าให้เราอยู ่กับสิ่งที่เรารักได้อย่าง
ไม่เบื่อ	มีความสุข	สนุกตลอดที่อยู่บนอาน
จักรยาน

 Q : อะไรคอืแรงผลกัดนัให้อาจารย์
ได้เข้าร่วมการแข่งขนัในรายการน้ีครับ

 A :	ถ้าถามว่าอะไรคือแรงผลักดัน
ส�าหรับการแข่งขันในครั้งนี้	คือพี่น้องชาว
จันทรเกษม	ครับ	เพราะแรงผลักดันให้ผม
พยายามท�าผลงานให้ดีที่สุด	เพ่ือโชว์สปิริต
ของชาวจันทรเกษม	ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ
ท่านรองอธกิารบด	ีผศ.ราเชนทร์	เหมอืนชอบ	
ทีไ่ด้ให้โอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขัน	และ
คุณภรรยากาญจนี	พุ่มพะเนิน	ที่เป็นก�าลัง
ใจและอนุมัติให้ไปร่วมแข่งขันได้	รวมท้ังทีม

จักรยาน	O2	Legend	อันได้แก่	อ.ขรรค์ชัย	
หอมจันทร์,	ผศ.อภิชาติ	หาจตุรัส	และ	อ.พีร
ดล	เพชรานนท์	ท่ีชกัชวนเข้าร่วมการแข่งขัน	
ขอขอบพระคุณมาก	ๆ 	ครับ
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๕
ถ้าถามว่าอะไรคือแรงผลักดันส�าหรับการแข ่งขัน 

ในครั้งนี้  คือพี่น ้องชาวจันทรเกษมครับ เพราะแรง 
ผลักดันให้ผมพยายามท�าผลงานให้ดีที่สุด เพื่อโชว์สปิริต
ของชาวจันทรเกษม ซึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านรอง
อธิการบดี ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ ที่ได้ให้โอกาสในการ
เข้าร่วมการแข่งขัน และคุณภรรยากาญจนี พุ่มพะเนิน  
ที่เป็นก�าลังใจและอนุมัติให้ไปร่วมแข่งขันได้

	 Q : อยากให ้อาจารย ์ เล ่า ถึง
ประสบการณ์ในการแข่งขันในคร้ังนี้หน่อย
ครบัว่า สนามในการแข่งขนัมคีวามยากง่าย
ยังไง และอุปสรรคส�าหรับการแข่งคืออะไร
ครับ

	 A : ถ้าเปรยีบเทยีบกบัสนามก่อน	ๆ 	
ทีข่นุเลเกมส์จะมีความง่ายกว่าเลก็น้อยตรงที่
เสอืหมอบไม่มเีนนิมากนกัแต่มลีมปะทะค่อน
ข้างแรงในบริเวณรอบบงึขุนทะเล	และสนาม
เสอืภูเขาไม่มีโคลนเลนจนเละเกนิไป	แต่กย็งั
ถือว่ามีความยากเอาเรื่องทีเดียว	ตอนซ้อม
สนามแห้ง	ยางที่เตรียมไปใช้ได้ดี	แต่ก่อน
แข่งมีฝนตกท�าให้สภาพสนามเปลี่ยนไป	ยาง
ที่ใช้ไม่เหมาะกับสภาพพื้นเปียกท�าให้ล้อฟรี
กินแรงมาก	ท�าให้ท�าเวลาได้ไม่ดีเท่าที่ควร

	 Q : รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน
จักรยาน ในรายการ “ขุนเลเกม” ในครั้งนี้
ครับ

 A ;	จากการแข่งขนัในรายการนี	้ผม
ได้	๒	เหรยีญครบั	ทัง้เหรียญทอง	และเหรยีญ
ทองแดง	จากประเภทเสือหมอบ	(เหรียญ
ทอง)	และเสือภูเขา	(เหรียญทองแดง)	ซึ่งใน
ปีนี้ประสบความส�าเร็จครับ	เพราะปีที่แล้ว
ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันในรายการ	สกอ.	มา
เหมือนกันครับ	แต่พลาดท่าไม่ได้รับเหรียญ
รางวัล	แต่ในปีนี้ผมมีทั้งความตั้งใจ	ทุ่มเท	

และสมาธิกับการแข่ง	จนคว้ารางวัลกลับมา
ครับ

 Q : อาจารย์คิดว่า อะไรคือสิ่งที่
ท�าให้อาจารย์คว้าเหรียญรางวัลจากการ
แข่งขันในครั้งนี้ครับ

	 A : จากที่ได้ไปร่วมแข่งมา	๒	ปี
ติดต่อกันทั้งที่	จ.พะเยา	และ	จ.ขอนแก่น	
ถึงแม้จะไม่ได ้รางวัลแต่ผมได้เก็บเก่ียว
ประสบการณ์จากการแข่งขัน	ซึ่งสามารถน�า
มาปรบัปรงุแก้ไข	และวางแผนในการแข่งขนั
ให้มผีลการแข่งขนัทีด่ทีีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	และ
ที่ส�าคัญที่สุดคือก�าลังใจที่ได้จากพี่น้องชาว
จันทรเกษม	ช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ระเบิด
พลังได้เป็นอย่างดีที่สุดเลยครับ

	 Q : ความรู ้สึกหลังจากเข้าเส้น
ชัย ของทั้ง ๒ ประเภท อาจารย์มีความรู้สึก
อย่างไรครับ

	 A :	พอเข้าเส้นชัยของประเภทเสือ
หมอบพอเข้าเส้นชัยด้วยความรู้สึกลิงโลด
ยนิดมีาก	เพราะท�าตามแผนได้ตลอดเส้นทาง
จนได้ชยัชนะ	โดยเฉพาะตอนสปรนิท์เข้าเส้น
ชยัเหมอืนมีพลงัเสริมหนนุเยอะมาก	ซึง่น่าจะ
เป็นก�าลังใจที่ส่งมาเชียร์	ส่วนเสือภูเขาหลัง
จากเข้าเส้นชัยก็ดีใจมาก	มีผิดพลาดในการ
ใช้ยางไม่เหมาะกับสนาม	ได้เหรียญทองแดง
กน่็าพอใจมากแล้ว	ทัง้	๒	เหรียญทีค่ว้ามาผม

ไม่ได้ประสบความส�าเรจ็เพยีงแค่คนเดยีวนะ
ครับ	แต่ผมคิดว่าผมสามารถสร้างชื่อเสียง
ให้กับทางมหาวิทยาลัยอีกด้วยครับ	เพราะ
ชื่อจันทรเกษม	ได้ยินจากเสียงประกาศของ
กรรมการทั้ง	๒	รอบเลยครับ

	 Q : ผลงานในปีนี้ถือได้ว่าเป็นที่น่า
พอใจส�าหรับอาจารยืไหมครับ และในปีต่อ
ไป อาจารย์จะรักษามาตรฐานในการแข่งขนั
อย่างไรครับ

 A :	ผลงานในปีนีถื้อได้ว่าดเีกนิคาด
ครับ	เพราะที่ตั้งใจไว้คือให้ติด	๑	ใน	๕	อันดับ
แรกของการแข่งขันทั้ง	๒	ประเภท	และใน
ส่วนการรักษามาตรฐานก็เป็นเรื่องของการ
ฝึกซ้อมให้พร้อม	และเอาประสบการณ์มา
ปรับแก้จุดบกพร่องเพ่ือให้มีผลการแข่งขันที่
ดต่ีอไป	และในปีหน้ายังมกีารแข่งขนัประเภท
จักรยาน	และมีน้องใหม่ที่อยากเข้าร่วมการ
แข่งขัน	ผมก็จะช่วยเตรียมความพร้อม	และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้อง	ๆ	รุ่นใหม่
ครับ

 Q : อยากให้อาจารย์ได้เชิญชวน 
บุคลากร หรือคณาจารย์ หันมาเล่นกีฬา
ประเภทจกัรยาน เพือ่ไปเป็นตวัแทนนกักีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันครับ

	 A : เนือ่งจากจนัทรเกษมเป็นสถาน
ที่ไม่ได้กว้างขวางท�าให้มีการใช้จักรยานกัน
ไม่มากนัก	แต่ก็มีหลายท่านที่มีใจรักในการ
ปั่นจักรยาน	อยากให้ลองมาจริงจังกับการ
ปั่นในเชิงกีฬากันดู	มารวมตัวกัน	ช่วยกัน
พฒันาศกัยภาพ	เป็นทมีจกัรยาน	เป็นตวัแทน
มหาวิทยาลัยไปร่วมแข่งขันกันต่อไป
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๖
การแข่งขันกีฬาบุคลากร

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘
“ขุนเลย์เกมส์”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๔ - ๓๑ พฤษภาคม ที่ผ่านมา
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รับสมัครนัก
ศึกษาใหม


